

Đảng bộ Vĩnh Linh coi trọng việc nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên

Hữu Thành

Đứng ở vị trí tiền tuyến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của miền Nam anh hùng, trong những năm qua, quân và dân Vĩnh Linh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới hoà bình, thống nhất nước nhà.

Qua bốn năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đảng bộ Vĩnh Linh đã thật sự phát động phong trào quần chúng thi đua hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương với khí thế cách mạng sôi nổi. Cán bộ, đảng viên ở Vĩnh Linh đã chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, cống hiến hết sức lực, tinh thần với một ý thức tự giác rất cao về nghĩa vụ nặng nề, nhưng vô cùng vẻ vang mà Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch và đồng bào cả nước đã tin cậy giao phó. Hầu hết đảng viên ở Vĩnh Linh đều đạt tiêu chuẩn “bốn tốt” và khá. Tỷ lệ đảng viên loại trung bình và kém rất thấp.

Được như vậy chính là đồng chí đảng bộ Vĩnh Linh đã coi trọng việc rèn luyện đảng viên trong thực tiễn chiến đấu và sản xuất. Trong mấy năm qua, đảng bộ đã chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên trau dồi tinh thần xả thân cứu nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng sự gắn bó keo sơn giữa Đảng và quần chúng, chống những hiện tượng không lành mạnh như tham ô, hủ hoá, xa rời quần chúng. Trong những năm địch đánh phá ác liệt, sự hoạt động của con người chủ yếu là ở dưới hầm, hào, nhưng việc sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, việc phê bình, tự phê bình trong Đảng và trước quần chúng vẫn làm khá đều đặn. Việc quản lý đảng viên làm được chặt chẽ, nên đã giúp đỡ các đồng chí kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, sửa chữa những thiếu sót đã mắc. Một số nơi vẫn tiếp tục tổ chức học văn hoá, chính trị cho đảng viên. Qua thử thách trong máu lửa, đội ngũ đảng viên ở Vĩnh Linh đã được rèn luyện vững vàng về chính trị, lành mạnh về tác phong sinh hoạt.

Hầu hết đảng viên được nhân dân quý mến. Đồng chí đó, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ được tăng cường. Đây cũng là một thuận lợi căn bản của đảng bộ Vĩnh Linh khi bước vào cuộc chiến đấu mới.

Giờ đây, đế quốc Mỹ đã buộc phải xuống thang, một lần nữa tiếp nhận sự thất bại của chúng. Nhưng chúng vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Do đó, đảng bộ và quan dân Vĩnh Linh luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu tốt khi có lệnh của Trung ương; đồng thời, ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tổ chức đời sống của nhân dân trong khu vực. Việc thực hiện nhiệm vụ nói trên đòi hỏi đảng bộ Vĩnh Linh phải nâng cao trình độ và năng lực tổ chức lãnh đạo của cán bộ, đảng viên để có thể giải quyết tốt các mối quan hệ giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, giữa địa phương và tiền tuyến... Những việc đó lại phải tiến hành một cách khẩn trương với khí thế cách mạng tiến công mạnh mẽ và vững chắc.

Xuất phát từ tình hình và đặc điểm của địa phương mình, đảng uỷ khu vực Vĩnh Linh đã đề ra cho toàn đảng bộ, toàn dân Vĩnh Linh nhiệm vụ trong giai đoạn này là: *khẩn trương tăng cường lực lượng chiến đấu về mọi mặt, phục vụ tiền tuyến là nhiệm vụ hàng đầu; đồng thời, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, bồi dưỡng sức dân, xây dựng từng bước cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho sản xuất, nhằm bảo đảm nhu cầu trước mắt và tạo cơ sở cho nhiệm vụ lâu dài trên cơ sở củng cố không ngừng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.* Đồng chí vị trí của Vĩnh Linh, nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ tiền tuyến ở đây vẫn được đặt lên hàng đầu. Về sản xuất, Vĩnh Linh phải phấn đấu nhanh chóng đạt mục tiêu hơn một héc-ta gieo trồng trong điều kiện lao động rất thiếu. Trong những năm chiến đấu ác liệt vừa qua, việc áp dụng khoa học, kỹ thuật theo hướng thâm canh tăng năng suất ở đây chưa trở thành phong trào quần chúng rộng rãi. Trình độ văn hoá của quần chúng nói chung và của đội ngũ cán bộ, đảng viên còn thấp, nhất là ở miền núi.

Vì vậy, nhiệm vụ mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng nhanh trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quản lý kinh tế.

Đồng chí nhận thức như vậy, trong năm qua đảng bộ Vĩnh Linh đã có nhiều cố gắng và có những biện pháp rất tích cực để nâng cao trình độ văn hoá, năng lực quản lý kinh tế, kỹ thuật cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên. Đến nay, Vĩnh Linh đã bước đầu nghiên cứu lập xong quy hoạch chiến đấu cán bộ và đã có phương hướng bồi dưỡng thích hợp đối với từng loại cán bộ, đảng viên. Từ nay đến hết năm 1973, tất cả cán bộ, đảng viên ở Vĩnh Linh phải đạt được trình độ văn hoá phổ thông cấp hai, trình độ sơ cấp về chính trị và khoa học, kỹ thuật. Đến năm 1975, mỗi xã sẽ có một cán bộ kỹ thuật cao cấp. Trong việc đào tạo và bồi dưỡng, đảng bộ Vĩnh Linh coi hình thức kèm cặp tại chức, tại chỗ là chủ yếu, đồng thời coi trọng việc bồi dưỡng tập trung đúng đối tượng, đúng thời gian.

Với quyết tâm của các cấp uỷ đảng trong khu vực, được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay Vĩnh Linh đã chuẩn bị xong điều kiện vật chất cho việc học tập như giáo viên, trường lớp,... Hàng trăm lớp bổ túc văn hoá cấp một tại chức, tại chỗ ở các tổ, đội lao động đã thu hút hàng nghìn người theo học. Trên 300 cán bộ chủ chốt từ đội trưởng trở lên đang theo học các trường tập trung về văn hoá, nghiệp vụ quản lý kinh tế và quản lý khoa học, kỹ thuật. Hệ thống trường đoàn học theo hình thức tập trung đang hoạt động mạnh. Trên 300 thanh niên, dân quân vừa học văn hoá, vừa học khoa học, kỹ thuật. Vĩnh Linh cũng đã cử 41 cán bộ, học sinh đi học các trường đại học và gần một trăm cán bộ chủ chốt ở cơ sở đi học trung học và sơ học kỹ thuật ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An... Vĩnh Linh giờ đây đã thật sự phát động được phong trào quần chúng tiến quân vào mặt trận văn hoá. Ngoài việc mở các lớp tập trung, Vĩnh Linh đang mở rộng các lớp tập huấn ngắn ngày theo vụ, theo việc như cấy, làm bèo dậu, làm phân, v.v... Vĩnh Linh còn coi trọng việc chỉ đạo điển hình, tổng kết và giới thiệu kinh nghiệm của những đơn vị tiên tiến áp dụng khoa học, kỹ thuật. Việc làm trên đã thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng khoa học, kỹ thuật (cày, bừa, cấy, làm phân, v.v...) ngay trong vụ sản xuất đông-xuân và vụ mùa năm 1969. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xã Vĩnh Kim đã đạt năng suất trên 23 tạ thóc một héc-ta trong vụ đông-xuân năm 1969. tuy vậy, đó mới chỉ là kết quả

bước đầu. Nhìn chung, phong trào chưa thật đồng đều, rộng khắp, các xã miền núi còn yếu, việc tiếp thu và áp dụng khoa học kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn. Đảng uỷ Vĩnh Linh đã hạ quyết tâm: Vĩnh Linh đã xứng đáng là “Luỹ thép kiên cường” trong chiến đấu, đã được Đảng, Chính phủ và đồng bào cả nước cổ vũ, thì Vĩnh Linh cũng sẽ cố gắng hết sức mình trong việc tiến quân vào khoa học, kỹ thuật, xứng đáng là một đơn vị tiên tiến trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, phát huy ảnh hưởng tốt đối với đồng bào Trị - Thiên ruột thịt.

Ngoài ra, trong năm qua, đảng uỷ Vĩnh Linh đã biết phát huy chỗ mạnh vốn có của đội ngũ đảng viên trên mặt chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, qua các đợt sinh hoạt “học tập tình hình và nhiệm vụ mới”, “học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ Tịch chiến đấu” và qua việc động viên quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ “bốn tốt” thật sự trở thành những đơn vị mang danh hiệu “thép không gỉ”, đảng bộ Vĩnh Linh đã từng bước nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí quyết chiến quyết thắng, tác phong công tác cần cù, giản dị, giữ vững lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời chú trọng khắc phục những khuynh hướng tư tưởng sai lệch chiến đấu như chủ quan mất cảnh giác, sợ gian khó, sợ hy sinh hoặc sớm lo thu vén gia đình, v.v... Một năm qua, Vĩnh Linh đã bồi dưỡng theo chương trình giáo dục cơ bản cho toàn bộ đảng uỷ viên cơ sở và trên 50% số chi uỷ viên tại các trường đảng của khu vực. Về mặt tổ chức, đảng bộ Vĩnh Linh đã tiến hành bầu lại chi uỷ mới, phân loại đảng viên và đảng bộ cơ sở, chi bộ “bốn tốt”. Hầu hết những đồng chí trong các chi uỷ mới là những người tiêu biểu trong phong trào quần chúng. Trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, số cán bộ trẻ từ 55% tăng lên 70%, cán bộ nữ từ 13,3% tăng lên 24%. So với cuối năm 1968, số chi bộ “bốn tốt” và khá trong sáu tháng đầu năm 1969 đã tăng từ 97,55 lên 98,5%. Số chi bộ trung bình từ 2,5% giảm xuống còn 1,5%. Nhờ đó, đã tăng thêm sức chiến đấu mới trong đảng bộ.

Năm qua, đảng bộ Vĩnh Linh đã có những cố gắng, tiến bộ mới trong việc nâng cao chất lượng đảng viên và trong công tác xây dựng Đảng nói chung, Tuy nhiên,

đảng bộ Vĩnh Linh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa về mặt này thì mới có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phát triển sản xuất, tổ chức đời sống và thực hiện ba cuộc cách mạng, trước mắt là thực hiện ba mục tiêu trong sản xuất nông nghiệp, mới đáp ứng được với sự phát triển của tình hình.